

Số: /TB-HĐND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X

Kỳ họp lần thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X diễn ra từ ngày 08 đến 09 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh. Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thường trực HĐND Tỉnh thông báo kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung:

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm thu hút được sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân và cử tri trong Tỉnh, các nội dung được các đại biểu HĐND Tỉnh chất vấn¹ là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống kinh tế - xã hội, có những vấn đề mới phát sinh, có những vấn đề đã tồn tại, kéo dài nhiều năm.

Lãnh đạo UBND Tỉnh và các thành viên UBND Tỉnh² đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc trả lời chất vấn, qua đó giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu đã nêu và thẳng thắn làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm, phạm vi mình phụ trách; cam kết tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND Tỉnh, Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh,

¹ Đại biểu Võ Thị Mỹ Tây, đơn vị huyện Lai Vung, đại biểu Tô Minh Thuận, đơn vị huyện Lấp Vò và Đại biểu Đoàn Duy Thùy Ngạn, đơn vị thành phố Cao Lãnh chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 chưa đạt, cần có đánh giá nguy cơ tái nghèo trên địa bàn tỉnh; công tác bình xét; Giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Đại biểu Nguyễn Thanh Phong, đơn vị thành phố Sa Đéc, đại biểu Tô Minh Thuận, đơn vị huyện Lấp Vò chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; Đại biểu Đoàn Duy Thùy Ngạn chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về nguyên nhân không tuyển dụng đủ số lượng biên chế và tình hình mua sắm trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới; Đại biểu Tô Hoàng Khương, đơn vị huyện Châu Thành chất vấn Lãnh đạo UBND tỉnh về cơ sở thực hiện, giải pháp về nguồn lực để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch đề ra; Đại biểu Nguyễn Văn Tâm, đơn vị thành phố Cao Lãnh chất vấn Lãnh đạo UBND tỉnh về giải pháp trọng tâm để tốc độ tăng trưởng khu vực 1 đạt kế hoạch năm 2023; Đại biểu Tô Minh Thuận, đơn vị huyện Lấp Vò tái chất vấn UBND Tỉnh về tiến độ, giải pháp thực hiện dự án Trung tâm phức hợp Thương mại - Khách sạn tại phường 2, thành phố Cao Lãnh do Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong làm chủ đầu tư.

² Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở LĐTĐ và XH; bà Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,... cùng tham gia phát biểu làm rõ thêm những nội dung liên quan đến các chủ đề chất vấn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh và cử tri quan tâm.

HĐND Tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp, cam kết của lãnh đạo UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày tại phiên chất vấn. Đề nghị UBND Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. Cụ thể như:

1. Về nguồn lực đầu tư và giải pháp để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đã vượt kế hoạch đề ra, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn tinh nhà. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, việc phân bổ kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2022 chậm, các địa phương có nhu cầu vốn rất lớn để thực hiện.

Để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch đề ra, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn phối hợp với các huyện, thành phố rà soát nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối nguồn lực; rà soát đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí mới, từ đó xác định lại nhu cầu, tiến độ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, xác định mục tiêu đầu tư có trọng tâm trọng điểm, quan tâm phân bổ nguồn lực đầu tư cho các huyện dự kiến theo Kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trong đó chú ý cân đối bố trí nguồn vốn lồng ghép vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nguồn vốn các chương trình dự án. Bên cạnh vốn ngân sách nhà nước, cần tăng cường vận động xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới. Ngân sách tỉnh cần đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình theo lộ trình đăng ký của các địa phương, kịp thời phân bổ đúng thời gian theo quy định, đồng thời sớm có kế hoạch giải ngân nguồn vốn Trung ương. Với mục tiêu quyết tâm đạt chỉ tiêu theo Kết luận số 245-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục củng cố và duy trì các xã nông thôn mới hiện có. Các sở, ngành có liên quan rà soát các tiêu chí được phân công và có kế hoạch hoàn thành. Đối với tiêu chí môi trường, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cho người dân về trình tự thu gom, phân loại xử lý rác thải tại nguồn.

2. Đối với dự án Trung tâm phức hợp thương mại - khách sạn tại Phường 2 của Công ty Cổ phần thương mại Xuất Nhập khẩu Thập Nhất Phong (Auto) và công tác quản lý tài sản công, đất công trên địa bàn Tỉnh:

- Dự án Trung tâm phức hợp Thương mại - Khách sạn tại Phường 2 do Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thập Nhất Phong làm chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh quy mô và thời gian triển khai thực hiện dự án, đã kéo dài qua nhiều năm, đại biểu và cử tri rất quan tâm; đại biểu Hội đồng nhân dân đã nhiều lần chất vấn, Ủy ban nhân dân Tỉnh có cam kết cuối năm 2022 triển khai thi công, đến năm 2024 hoàn thành và đưa vào khai thác. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa triển khai. Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiến hành thanh tra theo quy định, căn cứ kết quả thanh tra đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo xem xét tổng thể có quyết định cuối cùng, có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật để báo cáo với đại biểu và cử tri.

Đối với các dự án đầu tư công đã giao cho nhà đầu tư nhưng chậm triển khai, đề nghị UBND Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát chấn chỉnh. Căn cứ vào Luật đầu tư, Luật Đất đai nếu các nhà đầu tư không triển khai thì kiên quyết xử lý, thu hồi dự án, tránh lãng phí tài nguyên đất đai. Đồng thời, chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát tài sản công, đất công trên toàn Tỉnh tham mưu UBND Tỉnh quản lý tốt đất công và tài sản công sao cho hiệu quả đúng quy định.

3. Về kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; công tác điều tra, bình xét hộ nghèo và giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới

Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức rà soát tổng thể, phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tỉnh, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; phối hợp với UBND huyện, thành phố đề xuất các giải pháp căn cơ, chính sách hỗ trợ để chăm lo cho đối tượng này thoát nghèo nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra.

Chấn chỉnh công tác điều tra bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo một số nơi còn hình thức, chạy theo chỉ tiêu... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hộ nghèo vươn lên trừ các đối tượng yếu thế cần có sự hỗ trợ của xã hội. Ngành lao động điều tra sao cho thực chất, bao nhiêu hộ nghèo theo chuẩn; bao nhiêu hộ nghèo thực tế, qua đó tham mưu cho UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh có chính sách, giải pháp đồng bộ xóa hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ sáu.

4. Về giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới.

Vấn đề thiếu giáo viên diễn ra nhiều năm nhưng không tuyển dụng được, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì số lượng giáo viên không đủ điều kiện xin nghỉ việc tăng. Năm 2023, Trung ương phân bổ thêm 142 chỉ tiêu giáo viên mầm non, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có giải pháp căn bản để tuyển dụng số biên chế được giao này.

Bên cạnh giải pháp đặt hàng đào tạo giai đoạn 2023-2025 tập trung các môn khó tuyển dụng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút lực

lượng sắp tốt nghiệp, có giải pháp đào tạo lực lượng giáo viên trình độ cao đẳng ngoài xã hội đủ điều kiện giảng dạy.

Qua kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ sáu HĐND Tỉnh.

Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban HĐND Tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh, đại biểu HĐND Tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung tại Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND Tỉnh, ĐB HĐND Tỉnh;
- Giám đốc Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào tạo;
- Thường trực HĐND huyện, Thành phố;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Tuyến